



นโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

คุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (QSHE) เป็นองค์ประกอบสำคัญในการดำเนินธุรกิจขององค์กร เรามุ่งมั่นในการจัดลำดับความสำคัญในการดำเนินการ วางแผน กำหนดเป้าหมาย กำกับ ควบคุม กระบวนการทำงาน จัดการความเสี่ยงและต่อยอดโอกาส มุ่งเน้นการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากกระบวนการทำงานขององค์กร เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ และเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเสริมสร้างคุณค่าให้แก่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุลและต่อเนื่อง ตลอดจนมีวัฒนธรรมด้าน QSHE และการจัดการองค์ความรู้ มุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) เพื่อให้พนักงานและผู้รับเหมาเกิดความตระหนักในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้าน QSHE รวมทั้งสร้างโอกาสในการปรับปรุงและลดผลกระทบเชิงลบจากการดำเนินงาน เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ โดยเชื่อมั่นในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

เพื่อมุ่งสู่การบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร จึงมีความมุ่งมั่นที่จะ

1. ดำเนินงานให้บริการสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (Liquefied Natural Gas Receiving Terminal) เป็นไปตามมาตรฐานสากลและข้อตกลงหรือสัญญาที่ทำไว้กับลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
2. ปฏิบัติตามกฎหมายด้านคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม รวมถึงข้อกำหนดและข้อตกลงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยถือเป็นบรรทัดฐานขั้นต้น
3. ป้องกัน ขจัดอันตรายและลดความเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ การเจ็บป่วยจากการทำงาน และความปลอดภัยนอกงาน รวมทั้งส่งเสริมสุขภาพอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีของผู้ปฏิบัติงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปกป้องพนักงานและองค์กรจากภัยโรคติดต่อ ภัยพิบัติ ภัยคุกคามด้านความมั่นคงและภัยอื่น ๆ ตลอดจนปกป้องชีวิต ทรัพย์สิน ข้อมูลขององค์กร และตระหนักถึงภัยคุกคามด้านความมั่นคงผ่านการกำหนดมาตรการป้องกันควบคุมที่เข้มงวดให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
4. ควบคุมและป้องกันเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน จากการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นการป้องกันมลพิษที่แหล่งกำเนิด (Pollution Prevention) รวมถึงส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการจัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

5. มุ่งเน้นการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร ด้วยการบูรณาการเครื่องมือบริหารงานที่เหมาะสมได้แก่ 5ส, TPM, Productivity และ TQA เป็นต้น รวมถึงการส่งเสริมการจัดการองค์ความรู้องค์กรที่สำคัญนำไปสู่การพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งวิจัย พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพมีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิต
6. สื่อสารการดำเนินงานและประสิทธิผลด้าน QSHE ให้กับพนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างโปร่งใส รวมถึงการรับฟังความต้องการและความคาดหวัง เปิดโอกาสให้พนักงานและผู้รับเหมามีส่วนร่วมและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปใช้ในการทบทวน ปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

โดยผู้บริหาร พนักงาน ผู้รับเหมาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องต้องรับทราบ เข้าใจ และฝึกอบรมเพื่อนำนโยบายฉบับนี้ไปประยุกต์ใช้ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับเจตนารมณ์ขององค์กรที่มุ่งไว้ รวมถึงผู้บริหารทุกระดับต้องเป็นแบบอย่างที่ดี ให้คำปรึกษาแนะนำ ให้การสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอ และผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามนโยบายทั่วทั้งองค์กร

ประกาศ ณ วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2566



(นายรัตติกูล ปิยะวงศ์วานิชย์)

กรรมการรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่